

**รายงานการประชุม**  
**สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 1**  
**วันที่ 30 มีนาคม 2553 เวลา 09.30 น.**

**ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม**  
**ผู้เข้าประชุม**

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายกัมพล มีชัย	ประธานสภาฯ	กัมพล มีชัย	ลา
2	นายราเชนทร์ ขนอม	รองประธานสภาฯ	ราเชนทร์ ขนอม	
3	นายพิชิต ภูกิตติกุล	เลขานุการสภาฯ	พิชิต ภูกิตติกุล	
4	นายประเสริฐ แก้วชุม	ส.อบต.ม.2	ประเสริฐ แก้วชุม	
5	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	-	
6	นายมีสุข หวังวิวัฒนา	ส.อบต.ม.3	มีสุข หวังวิวัฒนา	
7	นายอภิชาติ ทองสม	ส.อบต.ม.3	อภิชาติ ทองสม	
8	นายบรรเจ็ด ธารนุราช	ส.อบต.ม.4	บรรเจ็ด ธารนุราช	
9	นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	ส.อบต.ม.5	ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่	
10	นายบัญชา จริยะวัฒนา	ส.อบต.ม.5	บัญชา จริยะวัฒนา	
11	นายชำนาญ รูปสะอาด	ส.อบต.ม.6	ชำนาญ รูปสะอาด	
12	นายอภิรัตน์ เรืองทอง	ส.อบต.ม.6	อภิรัตน์ เรืองทอง	
13	นายวัชร วิชัย	ส.อบต.ม.7	วัชร วิชัย	
14	นายฉัตร กิ่งห้วย	ส.อบต.ม.7	ฉัตร กิ่งห้วย	
15	นายวีระพงศ์ เสนเรือง	ส.อบต.ม.8	วีระพงศ์ เสนเรือง	
16	นายพะเยาว์ รอดทัพ	ส.อบต.ม.8	พะเยาว์ รอดทัพ	
17	นายวันชัย ทองจันทร์	ส.อบต.ม.9	วันชัย ทองจันทร์	
18	นายโชคชัย เกิดคำ	ส.อบต.ม.9	โชคชัย เกิดคำ	
19	นายณรงค์ คงแก้ว	ส.อบต.ม.10	ณรงค์ คงแก้ว	
20	นายมนัส ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.11	มนัส ใจเหมาะ	
21	นายรังษี ชุมชู	ส.อบต.ม.11	รังษี ชุมชู	
22	นายไพรัตน์ ใจเหมาะ	ส.อบต.ม.12	ไพรัตน์ ใจเหมาะ	
23	นายขจร ไชไพล	ส.อบต.ม.13	ขจร ไชไพล	
24	นายจักรี งามโหม	ส.อบต.ม.13	จักรี งามโหม	
25	นายพิพัฒน์ มีเมือง	ส.อบต.ม.14	พิพัฒน์ มีเมือง	
26	นางสาวชุลีพร คงแก้ว	ส.อบต.ม.14	ชุลีพร คงแก้ว	

### ผู้ไม่เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นางสุกฤษี สมทรง	ส.อบต.ม.2	-	ลา

### ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายโชคชัย ทองสม	นายก อบต.	โชคชัย ทองสม	
2	นายกิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	รองนายก	กิตติศักดิ์ จริยะวัฒนา	
3	นายธวัชชัย ไชยเทพ	ปลัด อบต.	ธวัชชัย ไชยเทพ	
4	นายทงศักดิ์ ชับมัน	หัวหน้าส่วนโยธา	ทงศักดิ์ ชับมัน	
5	นางจันทิรา พูนนวล	หัวหน้าส่วนการคลัง	จันทิรา พูนนวล	
6	นางฐาปณี รสสุคนธ์	นักผังเมือง สนง.โยธาธิการ จังหวัดนครศรีฯ	ฐาปณี รสสุคนธ์	
7	นายสามารถ ภัคดีรัตน์	นิติกร	สามารถ ภัคดีรัตน์	
8	ด.ต.สามารถ เพชรรัตน์	สายตรวจครูประวิง	สามารถ เพชรรัตน์	
9	นายสมชาย ช่วยบรรจง	นายช่างโยธา	สมชาย ช่วยบรรจง	
10	นายวรินทร์ ทองใหญ่	ส.อบจ.นศ.	วรินทร์ ทองใหญ่	
11	นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช	นักวิเคราะห์ผังเมือง	วีระศักดิ์ ฤทธิเดช	

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.

เลขานุการสภาฯ

เรียนเชิญประธานสภาฯ จุฑารูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและอ่าน  
ประกาศอำเภอขนอม เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 ด้วยอำเภอขนอมพิจารณา  
แล้วเห็นว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม มีความจำเป็นต้องเปิด  
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติ  
อบต.ขนอม เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง คัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนแปลง  
การใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตองค์การบริหารส่วน  
ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และเรื่องอื่น ๆ อาศัย  
อำนาจตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ  
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552)  
ประกอบกับข้อ 36 (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ  
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 นายอำเภอขนอม จึงเรียกประชุมสภา  
องค์การบริหารส่วนตำบลขนอม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2553 มี  
กำหนดไม่เกิน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป  
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

พ.อ.ศุภโชค พรหมพูน

ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอขนอม

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมครบองค์ประชุม จึงขอเปิดการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- 1.1 ขอเชิญสมาชิกร่วมงานและช่วยประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาบอล  
เลย์บอลชายหาด ซึ่งมี 17 ประเทศเข้าร่วม ระหว่างวันที่ 1-6 เมษายน  
2553 ณ หาดหน้าด่าน บริเวณอ่าวถรีสอร์ท โดยจังหวัด  
นครศรีธรรมราช ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สมาคม วอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอขนอม และกองทุนพัฒนาชุมชนใน  
พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าขนอม ปีนี้เป็นปีที่ 2 จึงขอให้สมาชิกได้ร่วมงานและ  
ประชาสัมพันธ์ด้วย
- 1.2 แจ้งระเบียบสภา อบต.ขนอมว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา อบต.ขนอม พ.ศ. 2553 ซึ่งมี 2 ประเด็น คือ  
แจ้งเพื่อทราบหรือพิจารณาและได้แจกเอกสารให้กับสมาชิกแล้ว

ฉะนั้นจะนำเข้าพิจารณาในการประชุมในครั้งต่อไป สมาชิกได้ทำความเข้าใจและดูรายละเอียดด้วย

- 1.3 แจ้งตารางการประชุมประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งผู้บริหารเจ้าหน้าที่จะเข้าประชุม ถ้าหมู่บ้านใดจะเปลี่ยนแปลงวัน เวลา ก็แจ้งมาที่ อบต.ชนอมให้ทราบก่อน

## ระเบียบวาระที่ 2

### เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

#### ประธานสภาฯ

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขคำผิดหรือข้อบกพร่องส่วนใดบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุม

#### มติที่ประชุม

รับรอง 25 คน เต็มสภาฯ สมาชิกไม่เข้าประชุม 1 คน

## ระเบียบวาระที่ 3

### เรื่องพิจารณา

#### ประธานสภาฯ

3.1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในท้องที่เขต อบต.ชนอม พ.ศ. 2553

#### 3.1.1 เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลชนอม ขอเชิญนายก

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ได้เสนอหลักการและเหตุผลของร่างข้อบัญญัติ อบต.ชนอม ให้สภาฯ ได้พิจารณา หลักการอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลชนอม จึงขอเสนอต่อสภาฯ เพื่อตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขต อบต.ชนอม อำเภอชนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2553 เหตุผล จากสภาพการพัฒนาในพื้นที่อำเภอชนอม ซึ่งมีการขยายตัวของเมืองมากขึ้นอันเกิดจากบทบาทการเป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ การควบคุมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลกระทบด้านอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นตามมา ดังนั้น อบต.ชนอมจึงจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อควบคุมการก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบาง

ชนิดบางประเภท เพื่อใช้เป็นกรอบในการชี้้นำการพัฒนาการควบคุมใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตลอดจนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างยั่งยืน และเป็นไปในทิศทางการพัฒนาเดียวกัน ซึ่งร่างข้อบัญญัติฯ ก้อยู่ในมือสมาชิกแล้ว ขอให้สมาชิกได้ช่วยพิจารณากันด้วย และรายละเอียดจะให้เจ้าหน้าที่ได้อธิบายอีกครั้งหนึ่ง

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณนายก และก่อนที่จะให้สมาชิกอภิปรายสอบถามก็จะให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมืองชำนาญการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้อธิบายรายละเอียดให้สภาฯ ได้ทราบก่อน

นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช  
จนท.วิเคราะห์ผังเมืองฯ

วันนี้มีความยินดีมากที่ได้ร่วมประชุมกับ อบต.ขนอม และจะได้ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อบัญญัติ อบต.ขนอม ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก มีที่มาอยู่ 2 ส่วนคือ 1 พื้นที่นั้นจะต้องเป็นพื้นที่ที่ได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของผังเมือง ปี 2518 แต่ของ อบต.ขนอมยังไม่ได้ออกกฎหมายแต่ได้เอาแนวคิดนี้ไปทำผังเมืองรวมอำเภอขนอมเมื่อปี 2552 ประเด็นที่ 2 การที่จะออกเป็นข้อบัญญัติได้นั้นต้องอาศัย พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้อง คือ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี 2552 และในพื้นที่ของอำเภอขนอมทุกท้องถิ่นได้เอาเรื่องของ พระราชกฤษฎีกา การควบคุมอาคารปี 2534 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการกำหนดเขตควบคุมอาคารบริเวณชายฝั่ง ซึ่งสาระสำคัญ การควบคุมอาคารปี 2534 ได้เอาแนวเขตของถนนสาย 401 เป็นตัวกำหนด มายังฝั่งตะวันออกจนติดชายทะเล ส่วนพื้นที่การควบคุมอาคารฝั่งตะวันตกของถนนสาย 404 คือให้นับจากกึ่งกลางของถนนออกไป 1 กิโลเมตร ดังนั้นที่ทาง อบต.ขนอมจะออกเป็นข้อบัญญัติ อบต.ขนอม นั้นก็เข้าประเด็นที่สองนี้ คือ ใช้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารซึ่งขั้นตอนต่างๆ ทาง อบต.ขนอม ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว สาระสำคัญที่จะให้ที่ประชุม ได้ดู 2 ส่วน คือ

1. แผนที่แผนผัง ซึ่งกำหนดเรื่อง โชนในแต่ละบริเวณ
2. ข้อกำหนดจะต้องพิจารณาในแต่ละบริเวณครอบคลุมพื้นที่ตรงไหนบ้าง ซึ่งได้วัดค่าแนวเขตตามระบบจีพีเอสแม้กระทั่งใช้ถนนและสิ่งสาธารณะเป็นหลักฐานออกมาเป็นตัวกำหนดพื้นที่ ดังนั้น 1. เรื่องของบริเวณใดสามารถดูได้จากแผนที่ 2. กิจการแต่ละพื้นที่ให้ทำหรือไม่ให้ทำก็ดูจากเอกสารอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอกสารแนบท้ายร่างข้อบัญญัติฯ โดยการกำหนดการก่อสร้างโรงงานว่าสามารถดำเนินการแบบไหนได้

บ้าง ซึ่งจะต้องคุประกอบควบคู่กันไป ซึ่งถ้ามีข้อบัญญัติฯ นี้จะทำให้  
ท้องถิ่นเจริญขึ้นมากเพราะได้ควบคุมการก่อสร้างที่จะเติบโตในอนาคต  
จึงขอฝากให้สภาได้พิจารณากันด้วย ถ้าสงสัยส่วนใดก็ถามมาจะได้  
อธิบายให้เข้าใจต่อไป ขอขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด  
นครศรีธรรมราช ที่ได้ชี้แจงรายละเอียดข้อสังเกตต่าง ๆ ในการพิจารณา  
ฉะนั้น สมาชิกท่านใดจะอภิปราย สอบถามจากร่างข้อบัญญัตินี้บ้าง

นายวีระพงศ์ เสนเรือง  
ส.อบต.ม.8

จากการดูรายละเอียดจากเอกสาร ซึ่งเป็นบริเวณต่าง ๆ ทำให้ทำความเข้าใจ  
ยากมาก ต้องมีรายละเอียดให้มากกว่านี้แต่ละโซนก็ไม่ว่าอยู่ตรงไหน  
ขอให้ผู้บริหารได้ชี้แจง รายละเอียดด้วย

นายสามารถ กักศิริรัตน์  
นิติกร

ขออธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนโดยใช้แผนที่  
ประกอบ ซึ่งได้ระบายสีแบ่งเป็นแต่ละบริเวณเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นและได้  
อธิบายควบคู่กับฝ่ายโยธา

นายสมชาย ช่วยบรรจง  
นายช่างโยธา

อธิบายบริเวณที่ 1 เป็นตัวอย่างเพื่อความเข้าใจในการดูเอกสาร ซึ่งเป็นสี  
และสัญลักษณ์แต่ละบริเวณ ซึ่งติดต่อกับหมู่บ้านใดและให้มาดูคำบรรยาย  
ด้านหลังควบคู่กันไป พื้นที่สีเหลืองซึ่งเป็นพื้นที่บริเวณเป็นสัญลักษณ์  
ตารางติด เมื่อดูบริเวณได้แล้วก็มาดูคำบรรยายในการกำหนดบริเวณใน (1)  
พื้นที่ในบริเวณด้านเหนือ การกำหนดบริเวณซอยเทศบาล 11 ฝากได้เป็น  
เขต อบต.ขนอม ด้านตะวันออก จดเส้นขนาน 200 เมตร จดศูนย์กลางถนน  
อัครวิถิ ตรงนี้คือ ถนนหน้าอำเภอ ระยะเส้นขนานคือจากกึ่งกลางถนนไป  
ทางตะวันออก 200 เมตร ซึ่งเป็นส่วนแรก ส่วนต่อมา และเส้นขนาน 300  
เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงชนบท นศ 4073 คือ ถนนหน้า อบต.ขนอม  
ไปทางตะวันออก ซึ่งในแผนที่เป็นสัญลักษณ์สีเหลี่ยม ด้านใต้จดเส้นขนาน  
ระยะ 200 เมตร จากศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4014 คือ บริเวณ  
จากสี่แยกขนอมไปทางสายครุประวิง ระยะทาง 200 เมตร และเส้นขนาน  
ระยะ 600 เมตร จากศูนย์กลางถนนสาธารณะไม่ปรากฏชื่อ และด้าน  
ตะวันตกจดเส้นขนานระยะ 300 เมตร คือ ถนนสายรถบรรทุกทุกระปีปัจจุบัน  
จากกึ่งกลางถนน 300 เมตร ตลอดเส้นทาง เส้นขนานระยะ 300 เมตร  
ศูนย์กลางถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4014 เส้นขนานระยะ 200 เมตร  
จากศูนย์กลางถนนทางหลวงชนบท น. 4073 และเส้นขนานระยะ 1,000  
เมตร จากศูนย์กลางถนนวัดเขา-นาคลอง ระยะ 1,000 เมตร คือ ระยะ จาก

บริเวณสี่แยกคุระไปทางครุประวิง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นบริเวณที่ 1 ซึ่งพื้นที่บริเวณอื่น ๆ ก็เป็นสีต่าง ๆ กันจะได้อธิบายช่วงต่อไปถ้าสมาชิกท่านใดยังสงสัยก็สอบถามได้

นายวีระพงศ์ เสนอเรื่อง  
ส.อบต.ม.8

สำหรับคำบรรยายของส่วน โยธาที่ชัดเจน แต่อยากแนะนำ เพื่อให้ควบคุมกันไปกับการทำความเข้าใจให้วกกลับไปดูด้านหลังเอกสารในแต่ละบริเวณประเภทหรือชนิดของโรงงานมีอะไรบ้าง จะได้เข้าใจง่ายขึ้น

นายสามารถ ภัคศิริรัตน์  
นิติกร

ตามที่ฝ่ายโยธาอธิบาย ให้เปิดเอกสารหน้า 4 ภายในบริเวณที่ 1 ข้อ 4 ห้ามมิให้ก่อสร้าง โรงงานทุกจำพวก ตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน เว้นแต่โรงงานตามประเภท ชนิด และจำพวกที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายข้อบัญญัตินี้ ให้ดูต่อเนื่องบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติมีเขียนไว้ว่า บริเวณที่ 1 บรรทัดต่อมาเขียนว่า โรงงานจำพวกที่ให้รบกวนไปพร้อมกันตามเอกสาร (2) คลังเชื้อเพลิง และสถานที่ใช้ในการเก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซธรรมชาติเพื่อจำหน่ายที่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงเว้นแต่สถานที่ใช้บรรจุก๊าซบริเวณที่เก็บก๊าซแล้ว บรรจุก๊าซสำหรับก๊าซปิโตรเลียมเหลวตามกฎหมายว่าด้วยการน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ไม่รวมถึงสถานีบริการ ร้านจำหน่ายก๊าซสถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซ (4) อาคารหรือสถานที่ใช้ในการเลี้ยงม้า โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่าน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์สถานและคุ้มครองสัตว์ป่าเพื่อการค้า ให้ดูเอกสารจนถึง (17) อาคารที่มีความสูงเกิน 8 เมตร เว้นแต่เป็นสิ่งปลูกสร้างในสถาบันศาสนา ที่เป็นสถานที่สักการะตามหลักความเชื่อ เช่น โบสถ์ เจดีย์ พระปรางค์ การก่อสร้างอาคารริมฝั่ง ล้ำคลอง ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลอง ไม่น้อยกว่า 6 เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมและขนส่งทางน้ำ หรือการสาธารณูปโภค ซึ่งนี้เป็นรายละเอียดของบริเวณที่ 1

นายสมชาย ช่วยบรรจง  
นายช่างโยธา

ขออธิบายเพิ่มเติมจากถนนในวรรคสองที่กำหนดว่าห่างจากแนวเขตถนน 6 เมตร จากเดิมข้อบัญญัติควบคุมของการกำหนดไว้ 2 เมตร เพื่อเป็นการวางผังเมืองในอนาคตและจากเดิมอยู่ที่ความกว้างของถนนและล้ำคลองด้วยซึ่งระยะที่ใช้ไม่เกิน 2 เมตร และคำบรรยายแนบท้ายที่เป็นตารางเพื่อเป็นการเข้าใจให้เปิดดูหน้าสุดท้าย ดูว่าโรงงานพวกต่าง ๆ หมายถึงอะไรบ้าง ประเภทใดบ้างที่ห้ามก่อสร้างในบริเวณที่ 1 ดูที่หมายเหตุด้านล่าง ซึ่งจะ

เป็นโรงงานประเภทขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แล้วกลับมาดู ตารางแนบท้ายด้วยประกอบกันไปว่าพวกไหนใช้ได้และใช้ไม่ได้

นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต.

ขออธิบายเพิ่มเติมว่า อบต.ชนอม เป็นเขตควบคุมอาคารที่ใช้อยู่ขณะนี้ เป็น พ.ร.บ.ควบคุมอาคารที่กว้างและหลายขั้นตอน ซึ่งชนอมกำลังพัฒนาอาจทำให้ช้า จึงเสนอร่างข้อบัญญัติเพื่อสะดวกในการปฏิบัติรวดเร็วขึ้นซึ่งมีอยู่ 8 บริเวณ แต่ละบริเวณความชัดเจนอยู่ที่เขตความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะกำหนดว่าสร้างอะไรได้บ้าง ทุกเขตมีสร้างโรงงานอยู่ด้วยแต่อนุญาต 4 เขต ให้สร้างโรงงานได้ คือบริเวณที่ 1 ถึง 4 ซึ่งจะต้องตีความหมายของแต่ละประเภทของการสร้างโรงงานซึ่งมี 3 ประเภทโรงงานซึ่งจะต้องศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และกำหนดการสร้างโรงงานได้และไม่ได้ไว้อย่างชัดเจนของ ให้สมาชิกได้ดูประกอบไปด้วยและทำความเข้าใจแต่ละบริเวณ

ประธานสภาฯ

ร่างข้อบัญญัตินี้มีรายละเอียดและความละเอียดอ่อนของการตีความและทำความเข้าใจที่ยากมาก เจ้าหน้าที่และนายกก็อธิบายทำความเข้าใจให้สภาได้ทราบพอสมควร แต่เพื่อความชัดเจนขอให้เจ้าหน้าที่ผังเมืองจังหวัดช่วยอธิบายอีกครั้งหนึ่ง

นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช  
จนท.วิเคราะห์ผังเมืองฯ

ขอชี้แจงประเภทโรงงาน ประเภทจำพวกที่ 1 หมายถึง โรงงานที่ทำเพื่ออาชีพในครัวเรือน ไม่เกิน 5 แรงม้า ผู้ประกอบการไม่เกิน 7 คน ประเภทที่ 2 ตั้งแต่ 5 แรงม้า ไม่เกิน 50 แรงม้า ประเภทที่ 3 เกิน 50 แรงม้า รายละเอียดที่กำกับ คือ อาศัย พ.ร.บ.อุตสาหกรรม ควบคุมว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่ จากที่นายกเสนอว่าให้จำเรื่องกำหนดโซนพื้นที่ซึ่งแต่ละโซนมีข้อกำหนดอยู่แล้วให้ทำและไม่ให้ทำอะไรบ้าง แต่ละโซนจะมีวงเล็บอยู่ใน การประกอบการของประเภทโรงงานอุตสาหกรรม ดังนั้น ใน 8 โซนนี้ ดำเนินการได้คือ บริเวณที่ 1-4 ก็ให้มาดูบัญชีแนบท้ายว่ากิจการโรงงานถึง กิจการ 105 ทำได้หรือไม่ได้ นี่เป็นสาระสำคัญของการทำข้อบัญญัตินี้

นายณรงค์ คงแก้ว  
ส.อบต.ม.10

ขอให้ดูหน้าที่ 4 ข้อ 4 ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามมิให้บุคคลใดก่อสร้างอาคาร ดังต่อไปนี้ในหน้า 5 (10) อาคารหรือสถานที่ใช้ในการอยู่อาศัย หรือ ประกอบพาณิชยกรรมประเภทอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารสูง และ (11) อาคารหรือสถานที่ใช้ในการอยู่อาศัยประเภทห้องชุด อาคารชุด หรือ หอพัก ซึ่งความหมายพวกนี้ห้ามก่อสร้างในประเภทที่ 1 ใช้หรือไม่อย่างไร



- นายสมชาย ช่วยบรรจง  
นายช่างโยธา
- ตามที่สมาชิกได้ถาม ว่าห้ามก่อสร้างในบริเวณที่ 1 หรือไม่ ก็กำหนดไว้แล้ว ว่าห้ามก่อสร้างในบริเวณที่ 1 ตามที่กำหนดไว้
- นายณรงค์ คงแก้ว  
ส.อบต.ม.10
- เมื่อเป็นอย่างนั้นจะเป็นการจำกัดสิทธิของเจ้าของที่ดินหรือไม่ เพราะเมื่อเจ้าของที่ดินจะก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยแล้วไม่ได้ ก็ดูแล้วเป็นการลดรอนสิทธิของเขาเป็นอย่างมาก ผมไม่สามารถที่จะสนับสนุนร่างข้อบัญญัตินี้ให้ผ่านไปได้
- นายสมชาย ช่วยบรรจง  
นายช่างโยธา
- จากแผนที่ที่กำหนดไว้แล้วทั้ง 8 โซน เพื่อให้บ้านเมืองมีความน่าอยู่ ซึ่งมีโซนที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม ซึ่งได้แบ่งรูปแบบไว้ในแผนที่ไว้ เพื่อความชัดเจนจะได้ให้ผังเมืองจังหวัดได้อธิบายรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
- นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช  
จนท.วิเคราะห์ผังเมืองฯ
- การจัดทำผังเมืองรวม ได้ผ่านกระบวนการมาแล้วโดยผ่านคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ จากประชาคมอำเภอขนอม เรียบร้อยแล้วโดยถ้าสร้างที่อยู่อาศัยจะไม่มีผลกระทบใด ๆ โดยจัดทำโซนนิ่งในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่วนพื้นที่ที่เกิน 2,000 ตารางเมตร ควบคุมอาคารขนาดใหญ่ ไว้ไม่ให้สร้างบริเวณนี้ ฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกได้ถามมาก็ไม่กระทบใด ๆ ในการสร้างที่พักที่อยู่อาศัยเลย
- นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่  
ส.อบต.ม.5
- จากการดูในร่างข้อบัญญัติฯ นี้เหมือนกับเป็นการวางผังเมืองของขนอมขึ้นใหม่ทั้งหมด ฉะนั้นคงจะเกิดปัญหาแน่นอน เช่น บริเวณที่ 1 ห้ามสร้างโรงงาน อาคารประเภทต่าง ๆ ฉะนั้นเมื่อประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้แล้วจะต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่สร้างแล้วอีก และข้อบัญญัตินี้ก็ไม่มีการระวางโทษที่ชัดเจน จึงเปรียบเสมือนการเขียนเสือให้วัวกลัวมากกว่า
- นายสามารถ ภัคดีรัตน์  
นิติกร
- อธิบายถึงที่ ณรงค์ คงแก้ว ถามใน (10) นั้น ตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติมอาคารสูง คือ อาคารที่บุคคลอาจเข้าอยู่ใช้สอย 23 เมตรขึ้นไป หมายถึง อาคารสูง ขนาดใหญ่ ถ้าเป็นขนาดใหญ่พิเศษก็ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป โดยในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขนอมก็ไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์นี้ และใน (11) ต้องเป็นอาคารเชิงพาณิชย์ ก็จะมีคำจำกัดความของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารอีกชั้นหนึ่งอยู่แล้ว และอีกกรณีก็ตามถึงอาคารที่สร้างแล้วจะมีผลกระทบหรือไม่ ขอชี้แจงว่ากฎหมายไม่มีผลย้อนหลัง ไม่ต้องปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ แต่ถ้าเปลี่ยนแปลงก็ต้องใช้ข้อบัญญัตินี้

- ประธานสภาฯ ขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมโดยสรุป คือ ข้อบัญญัตินี้เมื่อประกาศใช้แล้วก็ไม่มีผลย้อนหลัง และที่สำคัญ ข้อบัญญัตินี้จะต้องใช้ควบคู่กับ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งมีกฎเกณฑ์กำหนดไว้ชัดเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องกังวลในการขออนุญาตก่อสร้างต่าง ๆ ได้หรือไม่ได้อยู่ที่กฎหมายกำหนดไว้
- นายวีระพงศ์ เสนอเรื่อง  
ส.อบต.ม.8 ขอแสดงความคิดเห็น เนื่องจากข้อบัญญัตินี้ น่าจะมีผลกระทบต่อประชาชน จึงเสนอให้ถามประชาชน โดยทำประชาพิจารณ์หรือแล้วแต่แนวทางใดก็ได้ เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบก่อนน่าจะดีขอบคุณมาก
- นายณรงค์ คงแก้ว  
ส.อบต.ม.10 ขอสนับสนุนความคิดเห็นของคุณวีระพงศ์ เสนอเรื่อง เพราะกลัวปัญหาจะเกิดกับประชาชน ฉะนั้นถามประชาชนก่อนดีกว่า
- นายจักรี งามโถม  
ส.อบต.ม.13 แสดงความเห็นเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกทั้ง 2 ท่าน คือคุณวีระพงศ์ และคุณณรงค์ ในเมื่อพวกเราเป็นสมาชิก อบต.ยังไม่เข้าใจ ประชาชนจะเข้าใจได้อย่างไร ขอบคุณมาก
- นายโชคชัย ทองสม  
นายก อบต. ได้แจ้งถึงความเป็นมาของร่างข้อบัญญัตินี้ว่า ได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มาแล้ว โดยการทำประชาคมฟังข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งแรกเมื่อ 16 มีนาคม 2552 ที่ศาลาประชาคม มีประชาชนเข้าร่วมเกือบ 100 คน ครั้งที่ 2 เมื่อ 26 พฤษภาคม 2552 ที่ศาลาประชาคม มีประชาชนเข้าร่วม 180 คน ครั้งที่ 3 เมื่อ 4 สิงหาคม 2552 ที่โรงแรมสุชาดา วิลล่าบ้านในเพลา มีประชาชนเข้าร่วม 67 คน ซึ่งจะเห็นว่าได้ผ่านการมีตัวแทนประชาชนเข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จึงคิดว่าน่าจะพอใช้ได้แล้ว เหตุเกิดจากทางจังหวัดได้จ้างบริษัทพิสุทธิ์มาทำผังเมือง พร้อมทั้งประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องมาแล้วตามขั้นตอน และร่างข้อบัญญัตินี้ก็ต้องมีที่มาจาก พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยสภาพทั่วไปก็ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อประชาชนเพื่อจะได้จัดระเบียบการก่อสร้างด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เชิญทุกคนเข้าร่วมประชุมได้ แต่ก็มีความเห็นของประชาชนเข้าร่วมประชุมแล้ว และได้แสดงความคิดเห็นกันพอสมควรจึงออกมาเป็นร่างข้อบัญญัติฉบับนี้ขึ้นจึงขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยพิจารณากันด้วย
- นายวีระพงศ์ เสนอเรื่อง  
ส.อบต.ม.8 จากที่ได้แสดงความคิดเห็นกันมาหลาย ๆ ท่าน ทั้งสมาชิกและผู้บริหาร ซึ่งส่วนตัวแล้วก็ไม่ถึงกับว่าจะไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ แต่ตามที่แสดงความคิดเห็นแล้วให้ทำความเข้าใจกับประชาชนให้เขาเข้าใจถูกต้องเสียก่อน แล้วค่อยนำเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ต่อสภาอีก ไม่ใช่ครั้งนี้ไม่รับ

หลักการครั้งต่อไปก็ไม่รับหลักการซึ่งบอกแล้วว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น แต่ครั้งแรกนี้ส่วนตัวคงจะไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้

นายบรรเจ็ด ชะนุราช  
ส.อบต.ม.4

จากที่ได้นั่งฟังการอภิปรายของเพื่อนสมาชิก และคำชี้แจงของนายก และเจ้าหน้าที่นั้นผมคิดว่าร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่ดีเพื่อให้บ้านเมืองเป็นระเบียบเรียบร้อย จึงขอหารือว่าอย่างไรจึงจะได้เข้าใจกันถูกต้อง เพื่อให้ร่างข้อบัญญัตินี้ได้ออกมาใช้ควบคุมให้เร็วขึ้นจะได้พัฒนาขนอมและได้เป็นระเบียบเรียบร้อยต่อไป ขอบขอบคุณมาก

นายวีระพงศ์ เสนเรือง  
ส.อบต.ม.8

พูดถึงข้อบัญญัติที่ผ่านมา ซึ่งการมีข้อบัญญัติตำบลเป็นสิ่งที่ดีมากเพื่อใช้ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่ผู้รับผิดชอบได้ทำหน้าที่อย่างจริงจังหรือไม่ในการบังคับใช้ข้อบัญญัติ เช่น การเลี้ยงสัตว์ จะเห็นว่าถนนสายชายทะเลแล้ว ควาย เดินพ่นพ่านบนถนนเต็มไปหมด จึงจะเห็นได้ว่าผู้บริหารไม่รับผิดชอบทางที่จริงสามารถไปคุยกับเจ้าของสัตว์ได้เพื่อขอความร่วมมือทางที่จริงการออกข้อบัญญัติตำบลเป็นสิ่งที่ดีมาก อย่างข้อบัญญัติวันนี้ก็ถือว่าทันสมัยในการประชุมครั้งต่อไปให้เข้าใจกันทุกฝ่ายไม่ต้องมีปัญหาภายหลังอีก

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกบ้าง หรือผู้บริหารเจ้าหน้าที่จะชี้แจงเพิ่มเติม ถ้าไม่มีเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม จะได้เข้าสู่วาระการประชุมต่อไป

3.1 สภารับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลขนอม ก่อนที่จะขอมติที่ประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 45 ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาฯท้องถิ่น จะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ซึ่งตามข้อ 45 วรรคสาม ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้ ซึ่งวันนี้เป็นร่างข้อบัญญัติ อบต.ขนอม ระเบียบให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ แต่สภาต้องอนุมัติจึงขอให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็น

นายวีระพงศ์ เสนเรือง

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เมื่อกำหนดให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียวได้ก็เป็นสิ่งที่ดี จึงขอเสนอให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว

ประธานสภาฯ

สมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นบ้าง ถ้าไม่มีจะขอมติที่ประชุมในการอนุมัติให้พิจารณา 3 วาระรวด

มติที่ประชุม	รับรอง 25 คน
ประธานสภาฯ	เมื่อสภานุมัติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวดเดียว คือ ขั้นที่ 1 รับหลักการ ขั้นที่ 2 แปรญัตติ และขั้นที่ 3 ให้ความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ฉะนั้นจะขอมติที่ประชุมในขั้นที่ 1 จะรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต. ขนอม นี้หรือไม่
มติที่ประชุม	รับหลักการ 1 คน คือ คุณบรรเจิด ธารนุราช ไม่รับหลักการ 23 คน ประธานสภาฯ ไม่ใช่สิทธิ งดออกเสียง
ประธานสภาฯ	เมื่อสภาฯ ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ขนอม ในขั้นตอนที่ 1 จึงไม่ต้องพิจารณาในขั้นที่ 2 และขั้นที่ 3 อีก จะได้เข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ 4	เรื่องด่วน - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 5	กระทู้ถาม - ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 6	ญัตติอื่น ๆ
ประธานสภาฯ	ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใด จะพูดหรือเสนอเรื่องต่าง ๆ ให้สภาฯ ได้รับทราบบ้าง เชิญ
นายวรินทร์ ทองใหญ่ ส.อบจ.นศ.เขต อ.ขนอม	พูดถึงการประชุมสภา อบต.ขนอม ซึ่งได้แสดงความคิดเห็นหลากหลาย นับว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่จากที่ได้ดูร่างข้อบัญญัตินี้เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เป็นอย่างมาก แต่สมาชิกกลัวความรู้สึกรู้สึกชาวบ้านที่อาจจะยังไม่เข้าใจคิดว่าคงจะนำเข้าไปประชุมอีก ต่อไปเรื่องการจัดวอลเลย์บอลชายหาดนานาชาติ วันที่ 1-6 เมษายน ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบแล้ว ซึ่งวันที่ 4 เมษายนท่านชินวรณ์ บุญยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ มาเป็นประธานเปิดงาน จึงขอเชิญชวนที่ประชุมร่วมงานด้วย ซึ่งทางอำเภอขนอมจะได้จัดงานนี้ทุกปี ฉะนั้น ขอฝากท่านนายกให้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในข้อบัญญัติไว้ด้วย อีกเรื่อง คือ เชิญร่วมงานวางปะการังเทียมอ่าวแขวงภวา เวลา 14.00 น. โดยนายก อบจ. ท่านพิชัย บุญยเกียรติ วันนี้ก็ต้องขอคุณที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ อบต.ขนอม อีกครั้งหนึ่งได้เห็นถึงการแสดงทัศนคติ ความคิดเห็นซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมาก

นายรัชชัย ไชยเทพ  
ปลัด อบต.

ขอพูดถึงข้อบัญญัติตำบลฉบับนี้ ซึ่งเอกสารเป็นข้อความราชการ เป็นข้อกฎหมายและวิชาการมากเราจึงอธิบายชาวบ้านยาก จึงฝากฝ่ายโยธาในการประชุมครั้งต่อไป ขอให้แยกบริเวณเป็นหมู่ที่ให้ชัดเจนด้วย และถ้าดูเปรียบเทียบจะเห็นว่า การประกอบอาชีพนั้น ได้หมดทุกบริเวณ อย่างเรื่องอาคารก็มีคำอธิบายให้ชัดเจน เช่น ถ้าสร้างห่างสรรพสินค้า อาคารใหม่ ๆ เกิน 10,000 ตารางเมตร คิดหมู่บ้านใดบ้างที่สร้างไม่ได้ จึงขอฝากไว้ด้วยให้ฝ่ายโยธามีรายละเอียดที่ชัดเจน

นายสมชาย ช่วยบรรจง  
นายช่างโยธา

แนะนำการดูแลพื้นที่ให้ดูภายในเขตรับผิดชอบของตนเองว่าอยู่บริเวณอะไร สีอะไรตามโซนที่แบ่งไว้แล้ว มีผลดีผลเสียอย่างไรเมื่อประกาศใช้ให้ดูจากเอกสารแล้วเปรียบเทียบของคุณมาก

นายวีระศักดิ์ ฤทธิเดช  
จนท.วิเคราะห์ผังเมืองฯ

แสดงความยินดีที่สภาได้อภิปรายมีเหตุผลโดยจับประเด็นได้คือ ความไม่รู้อย่างนั้นจึงไม่ใช่เป็นการปฏิเสธไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัตินี้ของสมาชิก จึงขอเสนอเพิ่มเติมคือ 1. ให้เสนอเป็นภาพพาเวอร်ฟ้อย มาขยายภาพพื้นที่ให้ชัดเจนแต่ละสีแล้วให้นำเสนอเป็นข้อกำหนดมาตีกันเป็นกระเด็น เช่น (1) เรื่องกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม จะได้มาดูรายละเอียดกัน สุดท้ายก็การจัดทำผังเมืองนี้ภาพรวมโดยใช้มาตรฐาน ไม่ใช่เป็นการถิรอนสิทธิ โดยควบคุมกิจการก่อสร้างในอนาคต เพราะขνομโตเร็วมาก อยากให้ทำความเข้าใจกับผังเมืองรวมของอำเภอขนม ให้เข้าใจเสียก่อน ที่ได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ มาแล้ว ก่อนที่จะเป็นร่างข้อบัญญัติตำบลฉบับนี้ ซึ่งคงจะมีประโยชน์กับท้องถิ่นเป็นอย่างมากในอนาคต จึงขอฝากที่ประชุมไว้ด้วยในการพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป และถ้านำเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ต่อสภาอีกก็จะได้เข้าร่วมประชุมอีกครั้ง ขอบคุณมาก

ประธานสภาฯ

วันนี้ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านทั้งสมาชิกที่อภิปราย และเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร ที่ได้ตอบชี้แจง ข้อสงสัยต่าง ๆ มากมาย ถึงแม้ว่าวันนี้สภาจะไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.ขนม ฉบับนี้ คิดว่านายกคงจะนำเสนอสภาฯ ให้พิจารณากันอีก หลังจากที่ได้มีรายละเอียดและทำความเข้าใจให้มากกว่านี้ ซึ่งสมัยประชุมวิสามัญนี้จะกำหนดการประชุมครั้งที่ 2 อีกครั้งหนึ่งในวันที่ 9 เมษายนนี้ เมื่อในที่ประชุมไม่มีผู้ใดจะพูดอะไรอีก ก็ต้องขอขอบคุณทุก ๆ ท่าน ขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.40 น.

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ  
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)  
ผู้จดยางงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว  
(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง  
(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนต์ ใจเหมาะ  
(นายมนต์ ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว  
(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ณัฐวุฒิ ทองใหญ่  
(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ  
(นายกัมพล มีชัย)  
ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) เลขานุการสภาฯ  
(นายพิชิต ภูกิตติกุล)  
ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวชุลีพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

ประธานสภา อบต.ขนอม

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

(ลงชื่อ) พิชิต ภูกิตติกุล เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) ณรงค์ คงแก้ว

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ) วีระพงษ์ เสนเรือง

(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ) มนัส ใจเหมาะ



(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ) ชุติพร คงแก้ว

(นางสาวชุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ) ฉัฐวุฒิ ทองใหญ่

(นายฉัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ) กัมพล มีชัย ประธานสภาฯ

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง



(ลงชื่อ)

เลขานุการสภาฯ

(นายพิชิต ภูกิตติกุล)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายวีระพงษ์ เสนเรือง)

(ลงชื่อ)

(นายมนัส ใจเหมาะ)

(ลงชื่อ)

(นางสาวหุติพร คงแก้ว)

(ลงชื่อ)

(นายณัฐวุฒิ ทองใหญ่)

(ลงชื่อ)

(นายกัมพล มีชัย)

ผู้ลงนามรับรอง

ประธานสภา อบต.ขนอม







